

สรุปและวิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  
 โดย... กลุ่มพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ  
 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	สื่อ (นสพ.)	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ผลกระทบ
1	20 ตุลาคม 2559 ไทยรัฐ (หน้า 12)	<p><b>สธ.สานต่อ "ฟันเทียมพระราชทาน</b>                      นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมาเด็จย่า เพื่อพัฒนาการสมวัย ว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สูญเสียฟันสูงสุดถึงร้อยละ 88 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ ส่วนปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบได้บ่อย ได้แก่ สูญเสียฟัน ฟันผุ รากฟันผุ เหงือกอักเสบ ภาวะน้ำลายแห้ง แผลและมะเร็งช่องปาก ฟันสึก และโรคช่องปากที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน จากผลสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ปี 2555 พบว่า ผู้สูงอายุสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 7.2 ยังคงต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 236,000 คน และพบว่าภาคใต้มีการสูญเสียฟันทั้งปากและความต้องการบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากสูงสุด</p> <p>นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีกรมอนามัยร่วมกับวิชาชีพทันตกรรม ดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ทำให้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากทั่วประเทศได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานเพื่อการเคี้ยวอาหารแล้วกว่า 390,000 คน ซึ่งไทยเป็นประเทศเดียวที่ให้สิทธิ์ประชาชนได้ใส่ฟันเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุที่มีต้นทุน 6,000 บาทต่อคน สำหรับวันที่ 21 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมอนามัยได้ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์คนไทยฟันดี สดุดีสมาเด็จย่า เพื่อพัฒนาการสมวัย เพื่อให้ เดือน ต.ค.เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย.</p>	<u>ข่าวบวก</u>
2	23 ตุลาคม 2559 เดลินิวส์ (หน้า 10) มติชน (หน้า 9)	<p><b>ให้คนไทยรักษาสุขภาพในช่องปาก</b>                      นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย กรมอนามัยได้ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมาเด็จย่า เพื่อพัฒนาการสมวัย" ส่งเสริมให้เดือน ต.ค. เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย โดยในวันเดียวกันนี้ได้จัดบริการทันตกรรมทั่วประเทศแก่ประชาชนฟรีเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีในสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนวันอื่นเป็นการให้บริการตามสิทธิปกติ ทั้งนี้การรับบริการทันตกรรมควรเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้เรื่องโครงสร้างของขากรรไกรและฟัน อย่าไปใช้บริการคลินิกเถื่อนเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้อายุในช่องปากมากขึ้น เพราะวัสดุที่ใช้อาจจะไม่ได้มาตรฐาน มีขั้นตอนการทำที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ลวดอาจทิ่มไปโดนเหงือก หากเหงือกอักเสบอยู่แล้วยังมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น โรคติดเชื้อจากเหงือก ฟันผุกร่อนเป็นหนอง เกิดอาการบวม เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายไปยังกล้ามเนื้อ เส้นเลือด สู่วัยวะอื่นในร่างกาย อาทิ ปอด หัวใจ เป็นต้น ติดเชื้อร้ายแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	<u>ข่าวบวก</u>

ลำดับ	สื่อ (นสพ.)	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ผลกระทบ
3	24 ตุลาคม 2559 ไทยรัฐ (หน้า 12)	<p><b>ฟันเทียมพระราชทานลดปัญหาสุขภาพ</b></p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)กล่าวว่า กรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้รวมพลังดำเนิน "โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตั้งแต่ปี 2548 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในปี 2551 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ได้กำหนดให้บริการใส่ฟันเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งบริการใส่ฟันเทียมบางส่วนและใส่ฟันเทียมทั้งปาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และจากการดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทาน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2554-2559 มีผู้เข้ารับการใส่ฟันเทียมทั้งปาก 243,208 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 191,836 คน จากข้อมูลนี้เห็นได้ว่าจำนวนผู้รับบริการใส่ฟันทั้งหมดมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่รับการใส่ฟันเทียมเกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นไปตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้</p>	<u>ข่าวบวก</u>
4	25 ตุลาคม 2559 บ้านเมือง (หน้า 5)	<p><b>6 ปีช่วยคนแก่มีฟัน 1.9 แสนคน</b></p> <p>น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้รวมพลังดำเนิน "โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตั้งแต่ปี 2548 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาในปี 2551 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดให้บริการใส่ฟันเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้นในปี 2554 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับ สปสช.ดำเนิน "โครงการฟันเทียมพระราชทานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการใส่ฟันเทียมเพิ่มขึ้น ทั้งบริการใส่ฟันเทียมบางส่วนและใส่ฟันเทียมทั้งปาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป</p>	<u>ข่าวบวก</u>
5	27 ตุลาคม 2559 มติชน (หน้า 1,2)	<p><b>ตามรอยพระยุคลบาท 'ทันตสาธารณสุข'เพื่อชาวไทย</b></p> <p>จากกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า "เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง"</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้รวมพลังดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ตั้งแต่ปี 2548 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลพร้อมกับระบุว่า ต่อมาในปี 2551 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดให้บริการใส่ฟันเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>"ดังนั้น ในปี 2554 กรมอนามัย จึงได้ร่วมกับ สปสช.ดำเนิน 'โครงการฟันเทียมพระราชทาน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการใส่ฟันเทียมเพิ่มขึ้น ทั้งบริการใส่ฟันเทียมบางส่วนและใส่ฟันเทียมทั้งปาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทาน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วง 6 ปี ระหว่างปี 2554-2559 มีผู้เข้ารับการใส่ฟันเทียมทั้งปาก จำนวน 243,208 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 191,836 คน จากข้อมูลนี้เห็นได้ว่า ในจำนวน</p>	<u>ข่าวบวก</u>

ลำดับ	สื่อ (นสพ.)	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ผลกระทบ
		<p>ผู้รับบริการใส่ฟันทั้งหมดมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่รับบริการใส่ฟันเทียมเกินกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นไปตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้" นพ.โสภณระบุ</p> <p>ขณะที่ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่าเรื่องทันตกรรมนั้น กรมอนามัยได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของ 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย พระองค์ทรงห่วงใย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารจะเข้าไม่ถึงการรับบริการด้านทันตกรรม จึงเกิดหน่วยทำฟัน มีทันตภิบาลดูแลทั้งเชิงป้องกัน และดูแลสุขภาพช่องปากพื้นฐานง่ายๆ ทุกตำบลทั่วประเทศ</p> <p>"10 กว่าปีที่แล้วมีผู้สูงอายุฟันหายทั้งปากไป 3 แสนกว่า ไม่มีที่เกาะเกี่ยวต้องใส่รากใหม่จึงจะทำฟันเทียมได้ ดังนั้น โครงการรากฟันเทียมจะเดินหน้าต่อซึ่งในปี 2560 จะทำให้เข้มข้นขึ้น พร้อมทั้งเน้นการทำงานเชิงป้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน เพราะการดูแลฟันตั้งแต่แรกจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เนื่องจากเด็กจะเริ่มฟันตั้งแต่อายุ 9 เดือน แต่พ่อแม่มักไม่ทราบ ทราบแค่เด็กกินข้าวยาก ซึ่งต้องหมั่นสังเกต ซึ่งการกินข้าวยาก นอกจากมีปัญหาเรื่องฟันแล้วยังส่งผลต่อการพัฒนาการ การเจริญเติบโตของร่างกาย จึงต้องรณรงค์ตั้งแต่ขวบปีแรก" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว</p>	
6	28 ตุลาคม 2559 มติชน (หน้า 1)	<p><b>ตามรอยพระยุคลบาท 'ทันตสาธารณสุข'เพื่อชาวไทย</b></p> <p>หมายเหตุ- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์ถึงการน้อมนำพระราชดำริด้านทันตกรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแควตวง "ทันตสาธารณสุขไทย" โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เดินตามรอยพระยุคลบาทดำเนินการทั้งการรักษา และการดูแลป้องกันอย่างครบวงจร</p> <p>จากกระแสพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า "เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง"</p> <p>"จากกระแสพระราชดำริดังกล่าวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้รวมพลังดำเนิน โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' ตั้งแต่ปี 2548 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลพร้อมกับระบุว่า ต่อมาในปี 2551 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนดให้บริการใส่ฟันเทียมเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>ขณะที่ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่าเรื่องทันตกรรมนั้น กรมอนามัยได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของ 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย พระองค์ทรงห่วงใย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารจะเข้าไม่ถึงการรับบริการด้านทันตกรรม จึงเกิดหน่วยทำฟัน มีทันตภิบาลดูแลทั้งเชิงป้องกัน และดูแลสุขภาพช่องปากพื้นฐานง่ายๆ ทุกตำบลทั่วประเทศ</p>	ข่าวบวก

ลำดับ	สื่อ (นสพ.)	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ผลกระทบ
7	30 ตุลาคม 2559 สยามรัฐ (หน้า 4)	'21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ' กรมอนามัยเปิดบริการทำฟันฟรีทั่วประเทศ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดค่าบริการที่คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากเพื่อสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ราชินีแห่งประเทศไทย  นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมการให้บริการทันตสาธารณสุข ภายใต้โครงการรณรงค์ คนไทยฟันดีสุดดีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อพัฒนาการสมวัย ณคลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน กรมอนามัย ว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทยกรมอนามัยได้ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์คนไทยฟันดีสุดดีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อพัฒนาการสมวัย เป็นการส่งเสริมให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย โดยหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการนี้คือ การจัดบริการทันตกรรมทั่วประเทศให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี ซึ่งที่คลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน กรมอนามัยมีการเปิดให้บริการเช่นกัน	ข่าวบวก
8	31 ตุลาคม 2559 ไทยโพสต์ (หน้า 4)	สบส.น้อมนำในหลวงคุมเข้มคลินิกทันตกรรมทุกแห่งมีหมอนิ่งฆ่าเชื้อ  นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรม สบส.ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตประชาชนจากปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ตาม พระราชดำรัสว่า "เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง" มาเป็นแนวทางการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการทันตกรรมที่ปลอดภัย ซึ่งจากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ครั้งล่าสุด พ.ศ.2555 พบว่าประชาชนทุกวัยมีปัญหาฟันผุ เช่น ช่วงอายุ 5 ขวบ ฟันผุเฉลี่ยคนละ 4 ซี่ ช่วง 60-74 ปี มีฟันผุเฉลี่ยคนละ 1.4 ซี่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาโรคปริทันต์ และหินน้ำลาย จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ มีสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่ให้บริการทันตกรรม ทั้งตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจรักษา	ข่าวบวก
9	15 พฤศจิกายน 2559 พิมพ์ไทย (หน้า 3)	เครื่องดื่มน้ำตาลหวานความอร่อยเคลือบยาพิษ ในทุก6วินาทีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน  14 พฤศจิกายนของทุกปี สหพันธ์เบาหวานนานาชาติและองค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้เป็น"วันเบาหวานโลก" เพื่อกระตุ้นเตือนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานส่วนใหญ่ล้วนมาจาก"พฤติกรรมกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต" ทำให้พบแนวโน้มผู้ป่วยโรคเบาหวานตั้งแต่อายุน้อย	

ลำดับ	สื่อ (นสพ.)	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ผลกระทบ
		<p>จากการสำรวจปริมาณน้ำตาลของร้านขายเครื่องดื่มบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ถนนราชวิถีรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และถนนสีลม โดยโครงการเด็กไทยดูดี มีพลาแนมัยเพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม 1 แก้ว ปริมาณ 250 มล. จากตัวอย่างร้านค้า 62 ร้านค้า โดยเก็บตัวอย่างเมนูยอดนิยม 1 ใน 5 อันดับ และเครื่องดื่มที่มาจากร้านที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย รวม 270 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบว่าเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1.แดงโซดา ปริมาณน้ำตาล 15.5 ซ่อนชา 2. โอวัลติน 13.3 ซ่อนชา 3.ชามะนาว 12.6 ซ่อนชา 4.ชาดำเย็น 12.5 ซ่อนชา และ 5. นมเย็น 12.3 ซ่อนชา ส่วนชาเย็น กาแฟเย็น ชาเขียวเย็น มีปริมาณน้ำตาลเฉลี่ย 11 ซ่อนชา และโกโก้มีปริมาณน้ำตาล 10.8 ซ่อนชา โดยเครื่องดื่มบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีปริมาณน้ำตาลมากที่สุด รองลงมาคือวิทยาเขตพญาไท และถนนสีลม ตามลำดับ ซึ่งมาจากความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความนิยมของบุคคล</p> <p>ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สสส.ชี้ว่า พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหวานบนถนนสายเศรษฐกิจสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนวัยทำงานและนักศึกษา ซึ่งถือเป็นแรงงานที่สำคัญของประเทศ เพราะเป็นกลุ่มผลิตภาพหลักในการสร้างรายได้ของประเทศ จึงเป็นตัวชี้วัดถึงสัญญาณอันตรายโดยไม่รู้ตัว เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้มีสารอาหารน้อย มีแต่น้ำตาลและไขมันในปริมาณสูง ซึ่งเป็นรากของปัญหา NCD ทั้งเบาหวาน ความดัน หากไม่ทำความเข้าใจกับกลุ่มนักศึกษาและวัยทำงานเราจะได้คนในประเทศที่มีปัญหาสุขภาพในระยะยาว</p> <p>ทพญ.ปิยะดา ย้ำว่า การปรับพฤติกรรมการบริโภคไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แผนงานอาหารเพื่อสุขภาพ สสส.จึงได้ทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กร โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งอาหารว่างสุขภาพในองค์กรภาครัฐและเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสร้างค่านิยมและความเคยชินในองค์กร การสนับสนุนให้มีโรงอาหารทางเลือกให้มีเครื่องดื่มขงลดความหวาน นอกจากนี้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้เพิ่มมาตรการขนมเพื่อลดภาวะอ้วน เพื่อฉายภาพให้เห็นว่าสามารถทำได้ในทางปฏิบัติซึ่งจะส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมไปในตัว</p>	
10	28 พฤศจิกายน 59 เดลินิวส์ (หน้า 1)	<p><b>คอลัมน์ นักวิชาการแนะ 'ลด-งด' เครื่องดื่มหวาน ของอรร้อยกินได้แต่พอดีไม่เสี่ยงโรค</b></p> <p>กาแฟสด ชาเขียว น้ำแดง ฯลฯ กำลังเป็นน้ำดื่มคู่กายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยเรียน ทั้งที่เป็นภัยใกล้ตัวของการเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุน้อย เบาหวานในทุก 6 วินาที โดยข้อมูลจากสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ พบว่า ในปี 58 มีผู้ป่วยเบาหวานอยู่ที่ 415 ล้านคน และ 1 ใน 11 คนป่วยเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัว ซึ่งคาดว่าในปี 2588 หรืออีก 30 ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยเบาหวานถึง 642 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 227 ล้านคน</p> <p>ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สสส. ชี้ว่า พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหวานบนถนนสายเศรษฐกิจสะท้อนถึง</p>	ข่าวบวก

ลำดับ	สื่อ (นสพ.)	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ผลกระทบ
		วิถีชีวิตของคนวัยทำงานและนักศึกษา ซึ่งถือเป็นแรงงานที่สำคัญของประเทศ เพราะเป็นกลุ่มผลิตภาพหลักในการสร้างรายได้ของประเทศ จึงเป็นตัวชี้วัดถึงสัญญาณอันตรายโดยไม่รู้ตัว เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้มีสารอาหารน้อย มีแต่น้ำตาลและไขมันในปริมาณสูง ซึ่งเป็นรากของปัญหา NCD ทั้งเบาหวาน ความดัน หากไม่ทำความเข้าใจกับกลุ่มนักศึกษาและวัยทำงานเราจะได้คนในประเทศที่มีปัญหาสุขภาพในระยะยาว	
11	17 มกราคม 60 มติชน (หน้า 7)	<b>'สปสข.'จับมือเทศบาลนาร์่องอนามัยโรงเรียน</b> นพ.จักรกริช ใจวัศศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสข.) กล่าวว่า จากผลการวิจัยเพื่อประเมินบริการอนามัยโรงเรียนปี 2558 โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวนมากยังมีปัญหาด้านโภชนาการ สายตาและการมองเห็น รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากยังไม่มีระบบการคัดกรองและดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ สปสข.จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ HITAP สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นแกนสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน โดยตั้ง "โครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น" ขึ้น เพื่อพัฒนากลไกและเครือข่ายการบริหารจัดการอนามัยโรงเรียนภายในจังหวัดให้เข้มแข็ง และให้ครูประจำชั้น ป.1 ป.3 และ ป.5 ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถในการจัดการ ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น และประสานหน่วยบริการรุดจัดบริการอนามัยโรงเรียน ร่วมกับ อปท.พื้นที่นำร่องทั้ง 4 ภาค คือ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการบริการอนามัยโรงเรียนในสังกัด โดยดำเนินการทั้งการคัดกรองสายตา ทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และภาวะโลหิตจาง	<u>ข่าวบวก</u>
12	15 กุมภาพันธ์ 2560 สยามรัฐ (หน้า 11)	<b>พระณเฑาะว์ 96% ฟันผุ/ฉันทันแป้ง-น้ำตาลมาก-ไกลทอม</b> นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่า พระสงฆ์และสามเณรจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพช่องปาก ทั้งโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบรวมถึงโรคปริทันต์ บางครั้งพบเป็นทั้งโรคฟันผุและโรคปริทันต์ทั้งที่ยังอายุน้อย จากการสำรวจสุขภาพฟันพระภิกษุสงฆ์ปี 56 พบฟันผุถึงร้อยละ 96 ซึ่งสูงกว่ามีฟันผุในประชากรวัยทำงาน 35-44 ปี ที่พบร้อยละ 86 อาจจะเนื่องมาจากอาหารใส่บาตรหรือนำมาถวาย นอกจากควรลดอาหารหวาน มัน เค็มแล้ว เครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำหวาน ซึ่งมีน้ำตาลมาก เมื่อฉันทันบ่อยๆ และไม่ทำความสะอาดช่องปากให้เพียงพอและถูกวิธีจะเสี่ยงฟันผุมากขึ้น นอกจากนี้จากที่ไม่ค่อยมีโอกาสพบทันตแพทย์ โรคในช่องปากจึงอาจลุกลามถึงขั้นสูญเสียฟัน	<u>ข่าวบวก</u>
13	18 กุมภาพันธ์ 2560 ไทยรัฐ (หน้า 12)	<b>ขู่วโครงการ"เด็กไทยฟันดี-อ่อนหวาน-สูงสมส่วน"</b> นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีสุขภาพดีปี 2560 ว่า กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยสนับสนุนให้เกิดโครงการส่งเสริม	<u>ข่าวบวก</u>

ลำดับ	สื่อ (นสพ.)	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ผลกระทบ
		<p>สุขภาพในโรงเรียนและบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในหลายๆด้าน มุ่งเน้นกระบวนการเชิงนโยบายเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยของเด็กครอบคลุม 4 โครงการ ได้แก่ 1.พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เน้นให้มีการทำงานเป็นทีมเกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันได้ ซึ่งโรงเรียนพัฒนาและผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยมในปี 2560 จำนวน 14 เครือข่าย</p> <p>2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อ่อนหวาน มุ่งจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการดำเนินงานทันตสุขภาพ โดยมีแนวคิดให้ สพป.ดูแลโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนทั้งดขายและให้บริการน้ำอัดลมในโรงเรียน 3.งานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทำเป็นด้วยสมองและสองมือ กระตุ้นให้โรงเรียนต่างๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการสุขภาพที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และมีความต่อเนื่องยั่งยืน และ 4. เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนกินผักในปริมาณที่เหมาะสม</p>	
14	24 กุมภาพันธ์ 2560 ไทยโพสต์ (หน้า 21)	<p><b>ภาพข่าว: สร้างเด็กไทยสุขภาพดี</b></p> <p>นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมถ่ายภาพกับภาคเครือข่าย ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีปี 2560 พร้อมจัดกิจกรรมประกวดเมนูผักกุกน้อยละเลงครัว ส่งเสริมให้เด็กไทยสุขภาพดี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี</p>	<u>ข่าวบวก</u>

รวบรวมโดย  
กลุ่มพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 4215  
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติมที่ : <http://www.iqnewsclip.com/selection/moph.htm>

หมายเหตุ : รวบรวมถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560